

<b>MiC</b>   MATICHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :  <b>61108228</b>
Source :	<b>ไทยรัฐ (ข่าว)</b>	
Date :	Page :	No :
<b>3 เม.ย. 2561</b>	<b>8</b>	

# น้ำทำดีอ้อยทะเลัก 123 ล้านตัน

## ● ชาวไร่หาราคาตลาดโลกโงหัวไม่ขึ้น!

สำนักบริหารอ้อยฯ พินิจผลผลิตอ้อยฤดูกาลนี้ ตัวเลขพุ่งแตะ 123 ล้านตันแน่! สวนทางราคาน้ำตาลตลาดโลกยังคงต่ำ ขณะที่ชาวไร่มองไกลทะลุไปถึง 125 ล้านตัน ด้าน 4 สมาคมชาวไร่อ้อยยื่นร่าง พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทรายถึงมือ สนช.ขอปรับปรุงเพิ่มรายได้ค่าอ้อยให้สูงขึ้น

นายบุญถิ่น โคตรศิริ ผู้อำนวยการสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากการสำรวจผลผลิตอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2560/61 ที่เริ่มหีบอ้อยตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2560 ล่าสุด คาดว่าเมื่อสิ้นสุดการปิดหีบทั้งหมดในเดือน เม.ย.นี้ จะมีอ้อยเข้าหีบจากโรงงานทั่วประเทศ ทั้ง 54 แห่ง รวมประมาณ 123 ล้านตัน ถือเป็นปริมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์

เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่เพาะปลูกอ้อยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งประเทศ เพราะรัฐบาลมีนโยบายลดพื้นที่ทำนาปลูกข้าวให้เกษตรกรหันมาปลูกอ้อยแทน รวมทั้งปริมาณฝนที่ตกยาวนานในหลายๆพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกอ้อย ทำให้มีผลผลิตอ้อยเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เพราะอ้อยเป็นพืชที่ชอบน้ำ หากฝนตกมากเท่าไรอ้อยก็จะยิ่งปลั่ง (ยืดตัวขึ้น) ตามไปกับปริมาณของฝน

“เมื่อวันที่ 30 มี.ค.ที่ผ่านมาพบว่า มีปริมาณอ้อยสะสมที่เข้าหีบในโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศรวมแล้ว 115 ล้านตัน ซึ่งถือเป็นปริมาณที่มาก โรงงานบางแห่งเริ่มทยอยปิดหีบแล้ว แต่บางโรงงานยังเปิดหีบไปจนถึงสิ้นเดือน เม.ย. จึงมั่นใจว่า

ปริมาณอ้อยจะเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้อย่างแน่นอน”

นายบรรณิฐ อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย กล่าวว่า แนวโน้มผลผลิตอ้อยขณะนี้สูงขึ้นกว่าที่คาดไว้มาก เพราะเดิมคาดว่าจะแตะที่ระดับ 120 ล้านตันอ้อย แต่ถ้าสุดมีแนวโน้มจะทะลุไปสู่ระดับ 125 ล้านตันอ้อย ปริมาณอ้อยที่สูงขึ้นเช่นนี้ ในอนาคตก็เป็นสิ่งที่ชาวไร่ก็เกิดความกังวลด้วยเหตุที่ราคาน้ำตาลทรายตลาดโลกกลับมีราคาตกต่ำสวนทางปริมาณผลผลิตอ้อยที่ออกมาจำนวนมาก

นายบรรณิฐ กล่าวอีกว่า สัปดาห์ที่ผ่านมา ตัวแทนจาก 4 องค์กรชาวไร่อ้อย ได้แก่ สหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ชมรมสถาบันชาวไร่อ้อยภาคอีสาน และสมาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปยื่นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. .... ซึ่งเป็นฉบับชาวไร่อ้อยจัดทำร่างขึ้นมาเพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีเลขาธิการรัฐสภาเป็นผู้รับมอบหนังสือ

และที่ผ่านมามีการร่าง พ.ร.บ.อ้อยฯ ขึ้นที่เป็นฉบับของ สนช. ที่มีการเปิดรับฟังความเห็นไปก่อนหน้านี้ และต้องรอให้กระทรวงอุตสาหกรรมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งชาวไร่อ้อยเห็นว่ายังมีบางส่วนควรปรับปรุง จึงเสนอร่าง พ.ร.บ. ของชาวไร่เพื่อให้ สนช. พิจารณาประกอบตามสิทธิรัฐธรรมนูญ

สำหรับประเด็นสำคัญ ที่นำเสนอขอแก้ไขตามร่าง พ.ร.บ. ฉบับชาวไร่อ้อยคือ 1. ให้ปรับปรุงเพิ่มรายได้จากการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย ตลอดจนผลพลอยได้ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน กับผู้ผลิตที่เป็นคู่แข่งในโลก และทำให้เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีราคาอ้อยสูงขึ้น

2. ปรับปรุงสมบัติสถาบันชาวไร่อ้อยเพื่อให้มีความเข้มแข็ง มีความเป็นเอกภาพ ไม่แตกแยก เพราะหากมีองค์กรเป็นจำนวนมาก จะง่ายต่อการแทรกแซงจากฝ่ายโรงงานน้ำตาลเพราะองค์กรชาวไร่อ้อยต้องรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องชาวไร่อ้อย และ 3. ปรับปรุงประเด็นอันเป็นสาระสำคัญๆ ในข้อกังวลต่อความผิดตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก หรือ WTO และการค้าเสรีอาเซียน เป็นต้น.